
Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 
 

Ár 2018, miðvikudaginn 9. maí var haldinn 367. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Pósthússtræti 11 og hófst kl. 18:30. Mættir: Eva 
Einarsdóttir formaður, Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi, Björg Fenger Garðabæ, Anný 
Berglind Thorstensen Kópavogi og Pétur Óskarsson Hafnarfirði. Forföll boðaði Theódór 
Kristjánsson. Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Einar Bjarnason 
rekstrarstjóri, Andrés B. Andreasen fjármálastjóri, Ómar Einarsson sviðsstjóri og Helga 
Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð 
 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Lagt fram samkomulag um endurnýjun og uppbyggingu á mannvirkjum skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins dags. 7. maí 2018. 
 
2. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra dags. 8. maí sl. varðandi stöðu snjóframleiðslu í 

Bláfjöllum. 
 
3. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra dags. í dag varðandi stöðuna í fjöllunum. 
 
 

Fundi slitið kl. 19:30. 
 

Eva Einarsdóttir 
 Björg Fenger Anný Berglind Thorstensen 
 Magnús Örn Guðmundsson Pétur Óskarsson 


